



กองเกษตรสาหรณืเทศ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่610/2552

23 กันยายน 2552

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ พบช่วยกระตุ้นจิตสำนึกการประหยัดคอดออมคนสนใจร่วมโครงการเกือบ 3 ล้านคน

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าว เรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ ว่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 หวังกระตุ้นจิตสำนึกการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2,793,762 ราย ยอดเงินออมที่เพิ่มเข้าสู่ระบบสหกรณ์ 4,754,575,374 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งถือเอาปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ให้ขบวนการสหกรณ์ตระหนักและให้ความสำคัญในการพึ่งพาตนเอง และปลูกฝังนิสัยการออมเป็นประจำทุกวันให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินโครงการประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรม อาทิ การจัดทำระปลูกออมสินรูปกระต่ายสีเหลืองเป็นเครื่องมือส่งเสริมการออม การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่ การรณรงค์ปลูกฝังการออมและการทำบัญชีครัวเรือนแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รณรงค์ให้สมาชิกนำเงินออมมาฝากกับสหกรณ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนโดยการออม การจัดทำสมุดบันทึกการออมและคู่มือแจกให้แก่นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ และทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันค้นหาสุดยอดเด็กดีมีเงินออม เพื่อกระตุ้นการออมและการทำความดี โดยจะพิจารณาจากการจดบันทึกความคืดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการนำหลักการสหกรณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมความคืดที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะได้รับรางวัล “คนดีที่หนึ่ง” และการค้นหา “สุดยอดคนออม” โดยจะพิจารณาจากการเขียนเล่าเรื่องวิธีการออมเงินของตนเอง การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ จำนวนเงินออมและการนำเงินออมไปใช้ประโยชน์

ผลจากการดำเนินโครงการส่งเสริมการออมที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี สามารถสร้างจิตสำนึกการประหยัดคอดออมให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2,793,762 ราย ยอดเงินออมที่เพิ่มเข้าสู่ระบบสหกรณ์

4,754,575,374 บาท มีโรงเรียนที่จัดอบรมเรื่องการออมให้กับนักเรียน 435 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 81,291 คน มียอดการออมเงินของนักเรียน 16,765,049 บาท และมีการเปิดรับบริจาคเงิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำให้สหกรณ์ยึดหลักพึ่งตนเอง เพิ่มความรอบคอบในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นหลัก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์/ปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน รวมถึงสมาชิกต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ปรับตัวให้เข้ากับสภาพเพียง ลด ความฟุ่มเฟือย ฝึกตนเองให้มีวินัยทางการเงิน ขยัน ประหยัดและอดออม เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ เป็นการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออมเงินกับสหกรณ์ เพื่อเพิ่มทุนภายในสหกรณ์สำหรับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นการจูงใจให้สมาชิกกักตุนกับสหกรณ์ไม่หันไปใช้บริการสถาบันการเงินภายนอก และยังเป็น การสร้างค่านิยมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสมาชิก ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการออม และให้สมาชิกออมเงินในสหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมการออมทั้งครอบครัวและบุคลากรในหน่วยงาน ตามกำลัง ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนเองและครอบครัวนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีมีชีวิต ที่มั่นคงปราศจากหนี้สิน ไม่เป็นภาระของสังคม อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน มีผลให้ ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ นายสุภชัยกล่าว

.....